





### การบรรยายสรุปทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท.

ตามที่ ทบม. ครั้งที่ 79/2523 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2523 มีมติให้คงรายการโทรทัศน์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. ไว้ต่อไปตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2523 นั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ผู้รับผิดชอบกระบวนการวิชาดังต่อไปนี้

- AC 101, EC 103, EC 214, ED 103, EN 101, EN 102, HI 101, LA 103, LA 104, LA 122, LS 103, MA 103, MA 111, MA 112, PC 103, PS 103, PS 110, PY 103, SO 103, ST 203, TH 101

ไปบรรยายสรุปทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. วิชาละ 1 ครั้ง ๆ ละ 55 นาที ตามตารางเวลาที่กำหนดให้ กําลัง น.ร. วันที่ 15 ตุลาคม 2523

### การย้ายคณะ หรือการเปลี่ยนสาขาวิชา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2514 ข้อ 14 แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2522 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2523 กำหนดไว้ว่า

“การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชา”

14.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้ดำเนินการขอย้ายโดยยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

14.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค ปกติ

14.3 การย้ายคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาจะต้องยื่นคำขอย้ายก่อนวันแรกของการลงทะเบียนเรียนภาคปกติที่ประสงค์จะย้ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์” และตามปฏิทินการศึกษาภาค 2 ปีการศึกษา 2523 กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 11 - วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2523 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาไปดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2523 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2523 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยกำหนดให้นักศึกษาแต่ละปีไปดำเนินการย้ายคณะดังนี้

ก. นักศึกษาปีการศึกษา 2521-2522 ไปดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาตั้งแต่วันที่ 10 - วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2523

ข. นักศึกษาปีการศึกษา 2516-2520 ไปดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาตั้งแต่วันที่ 19 - วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2523

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 14.2 ตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น มีความประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ไปดำเนินการตามกำหนดเวลาในข้อ ก. หรือข้อ ข. หากไม่ดำเนินการตามนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาในภาคนี้

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา มีดังนี้

1. ขอรับแบบพิมพ์ขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขา

### คำชี้แจงเรื่องนักศึกษาหลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกค่าบรรยายทางวิชาการ

ตามที่ได้นักศึกษาจำนวนมากได้รับเอกสารเป็นจดหมายแนบปลิวเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิก คู่มือค่าบรรยายวิชาต่าง ๆ ซึ่งใช้ชื่อเอกสารดังกล่าวว่า “ข่าวค่าบรรยายทางวิชาการ ฉบับพิเศษ RAMKHAMKHAENG UNIVERSITY” ซึ่งมีข้อความบางตอนอ้างว่าจัดทำโดย ฝ่ายจัดทำค่าบรรยายวิชาการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำให้นักศึกษาเข้าใจผิดว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้จัดทำเอกสารค่าบรรยายเหล่านั้น และมีนักศึกษาจำนวนมากที่หลงเชื่อและเสียเงินสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียนจากนักศึกษาจำนวนมากว่าเมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วไม่ได้รับเอกสารค่าบรรยายดังกล่าว นั้น

เรื่องนี้ใคร่ขอชี้แจงให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือจัดทำเอกสารค่าบรรยายใด ๆ ดังกล่าวทั้งสิ้น ฉะนั้นขอให้นักศึกษาที่ได้รับเอกสารเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกค่าบรรยายพิจารณาตัดสินใจให้ถี่ถ้วนว่าควรจะสมัครเป็นสมาชิกค่าบรรยายเหล่านั้นหรือไม่

อนึ่ง ตามที่กลุ่มจัดทำค่าบรรยายนี้ได้แอบอ้างชื่อของมหาวิทยาลัยจนเป็นเหตุให้นักศึกษาเข้าใจผิดว่ามหาวิทยาลัยมีส่วนเกี่ยวข้อง นั้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ น.ร.

วิชาได้ที่ฝ่ายรับสมัครและแนะแนว อาคาร สวป. ชั้น 2  
2. ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาเป็นเงิน 30 บาท และค่าทำบัตรประจำตัว 20 บาท รวมเป็นเงิน 50 บาท ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

3. ไปดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาที่ฝ่ายรับสมัครและแนะแนว อาคาร สวป. ชั้น 2 โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณบดีที่เรียนอยู่และคณบดีที่จะย้ายเข้ายกเว้น ผู้ประสงค์จะย้ายเข้าคณะศึกษาศาสตร์ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ก่อนจึงจะย้ายเข้าได้ และจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ไปแสดงด้วย

3.1 คำขอตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและถูกต้อง สำหรับผู้ที่จะย้ายเข้าคณะศึกษาศาสตร์ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ก่อน

3.2 ใบเสร็จรับเงินสี่ชมพู (น.ร. 18) หรือสำเนาที่แสดงว่าได้เคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 2 ภาคปกติ

3.3 ใบเสร็จรับเงินสีฟ้า และสี่ชมพู (น.ร. 18) ที่แสดงว่าได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ และค่าทำบัตรประจำตัวแล้ว

อนึ่ง นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาและจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่กำหนดเวลาให้ย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา แต่ไม่ได้ยื่นคำขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาไม่ว่ากรณีใด ๆ กรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องยื่นคำขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาภายในกำหนดในภาคถัดไป พร้อมทั้งชำระเงินค่าวิชาสถานภาพการเป็นนักศึกษาอีกหนึ่งภาคเรียน

ส่วนกรณีที่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวิชาเอกโดยที่รหัสประจำตัวมิได้เปลี่ยนแปลง นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม และดำเนินการใด ๆ ที่ สวป. ทั้งสิ้น

ประกาศ น.ร. วันที่ 29 กันยายน 2523

### ข่าวจากฝ่ายตำรา

ตามที่ได้เกิดนำท่วมมหาวิทยาลัยรามคำแหงในขณะนี้ นั้น ฝ่ายตำราฯใคร่ขอชี้แจงดังนี้

#### 1. ความเสียหายที่ได้รับ

ความเสียหายที่ฝ่ายตำราฯได้รับมากที่สุดคือบริเวณคลังตำราอาคาร เอ็น บี 12 และคลังตำราอาคาร สวป. หลังเก่า เนื่องจากระดับน้ำได้สูงขึ้นอย่างฉับพลันและได้สูงเกินกว่าแนวที่ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการป้องกันไว้ก่อนแล้ว ทำให้ตำราบางส่วนต้องเปียกน้ำชำรุดเสียหายพอสมควร ซึ่งค่าเสียหายกำลังสำรวจอยู่และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

#### 2. ภาวะกึ่งขณะเกิดน้ำท่วม

ในขณะที่เกิดน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตำราฯได้ร่วมกับทหารบก ทหารเรือ ทำการเคลื่อนย้ายตำราและอุปกรณ์ให้พ้นน้ำดังมีรายละเอียดดังนี้คือ

ก. ขนย้ายตำราจากอาคาร เอ็น บี 14 และคลังตำราตึกศรีสังขาลย์ จำนวนประมาณ 1,500,000 เล่ม ขึ้นบนเวทีที่ได้จัดทำขึ้นอย่างรีบด่วนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโดยใช้กำลังคนวันละ 90 คน เป็นเวลา 8 วันเต็ม

ข. ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำราฯร่วมกับทหารที่มาช่วยทำการขนย้ายตำราที่ได้รับความเสียหายและที่ไม่ได้รับความเสียหายจากคลังตำรา สวป. หลังเก่า จำนวนประมาณ 300,000 เล่ม คาดว่าจะแล้วเสร็จขึ้นบนเวทียกพื้นภายในวันสองวันนี้

ค. เตรียมการขนย้ายตำราจากคลังตำรา เอ็น บี 12 ไปสู่ที่ปลอดภัย แต่เนื่องจากระดับน้ำยังคงที่เกรงว่าจะได้รับความเสียหายมากขึ้นจึงคาดว่าจะดำเนินการทันทีที่ระดับน้ำได้ลดลงพอสมควร

ง. ขนย้ายเสื้อชูชีพชนิดจำนวน 2,000 ตัว ออกมาเก็บรักษา ณ อาคาร เอ็น บี 14

#### 3. การเปิดดำเนินการจำหน่ายตำรา

ขณะนี้ได้คงการจำหน่ายตำราและอุปกรณ์ไว้ชั่วคราวสำหรับกำหนดการจำหน่ายจะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

อนึ่ง ในขณะที่หากนักศึกษาท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับตำราเรียน สามารถที่จะติดต่อมายังฝ่ายตำราได้ทุกวันในเวลาราชการ ทั้งนี้เพราะฝ่ายตำราฯได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อการติดต่อแล้ว ข่าวสืบหน้าจะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

ข่าวโดย ผศ.จุกา เทียนไทย

### ประกาศรายชื่อ ต่อจากหน้า 1

บัดนี้ การสมัครหรือเสนอชื่อได้สิ้นสุดลงแล้วปรากฏว่ามีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้

#### 1. ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

นายชํารัง มานะกิจ

#### 2. ผู้สมัคร ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 4 วรรค 2 แห่งประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ลงวันที่ 29 กันยายน 2523 ในกรณีที่มีผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเพียงผู้เดียว จึงกำหนดให้ลงคะแนน “รับ” หรือ “ไม่รับ” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2523 เวลา 9.00-15.30 น. ณ ที่ทำการคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4 (ห้อง 401)

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 30 ตุลาคม 2523



# สัมภาษณ์ รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

## ภายหลังการรับมอบงาน

### เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2523

โดย คณะผู้สื่อข่าวพิเศษ



ขอทราบความรู้สึกที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี น.ร. และการที่รับมอบงานในภักดิ์ รศ.ดร.อภิรมย์ ครับ ความจริงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 23 โดยมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการฯ คือ พลตรี ประมาณ อติเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี และมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 23 แต่เนื่องจากขณะนั้นมหาวิทยาลัยมีปัญหาเกี่ยวกับการที่จะต้องแก้ไขในเรื่องนำท่วมมหาวิทยาลัย ผมก็มีความเห็นว่าท่านผู้รักษาการอธิการบดี คือ ศ.ไพฑูริย์ สุวรรณไพริศร์ ก็ควรจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการที่จะสะสางงานและส่งมอบงาน ซึ่งได้กราบเรียน ศ.ไพฑูริย์ฯ ว่าวันที่ 22 ต.ค. 23 คือวันที่ผมจะรับมอบงาน และได้ทำพิธีเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยมี ศ.สง่า ลีละสมิต และ รศ.พิณิจ รื่นเริง เป็นพยานในการรับมอบงานครั้งนี้ โดยทั่วไปในเรื่องเอกสารก็มีแบบของการรับมอบงานเป็นทางการโดยเรียบร้อย งานในด้านนโยบายก็มีอยู่หลายเรื่อง ซึ่งเป็นงานที่ต้องต่อเนื่องกันไป เช่นเรื่องวิทยเขต เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นกรณีเร่งด่วน ส่วนงานประจำอื่น ๆ ก็เป็นไปตามปกติ

สำหรับผมเองมีความเชื่อมั่นสูงว่า ถ้าหากพวกเราช่วยกันร่วมใจกันไม่ว่าปัญหาจะหนักแค่ไหนก็ควรจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี แต่การทำงานก็ยังคงมีขั้นตอน ซึ่งในระยะนี้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้แล้วเสร็จทันการสอบไล่ในวันที่ 6-28 ธ.ค. 23 เมื่อก่อนผมก็ไปประสานงานกับศูนย์ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับน้ำท่วม ได้รับคำชี้แจงที่เชื่อถือได้ว่า ช่วงน้ำขึ้นสูงสุดระหว่าง 26-28 ต.ค. 23 จะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อรามคำแหง หรือในเขตบางกะปิโดยตรง ระดับน้ำจะไม่สูงกว่าปัจจุบันเกินกว่า 30 ซม. ซึ่งในระดับนี้ทุกจุดที่เราได้วางกระสอบทรายหรือได้แก้ไขปัญหาน้ำไปแล้วนั้น สามารถจะรับสถานการณ์นี้ไว้ได้แน่ ๆ โดยที่เราตั้งขีดความสามารถของเราไว้ว่าในปัจจุบันระดับน้ำทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 80 ซม. ถ้าหากว่าสูงขึ้นมาอีก 50 ซม. ก็ยังอยู่ในขีดความสามารถที่จะรับได้ แต่ถ้าสูงเกินกว่านั้นก็เกินขีดความสามารถ ซึ่งถ้าหากว่าการคาดคะเนในทางสถิติหรือในทางวิชาการยังอยู่ในวิสัยคือสูงไม่เกิน 30 ซม. ทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคลังตำราและคอมพิวเตอร์ก็คงอยู่ในสภาพที่เรพอใจมาก

ท่านรู้สึกหนักใจเพียงไรที่เข้ามารับตำแหน่งในช่วงที่มหาวิทยาลัยประสบปัญหาน้ำท่วม

รศ.ดร.อภิรมย์ ความจริงผมเริ่มหนักใจตั้งแต่ครั้งไฟไหม้โรงพิมพ์เมื่อ 13 ก.ย. 23 แต่ก็คิดว่าครั้งนั้นไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาแน่ ๆ และวันที่น้ำท่วมเมื่อ 30 ก.ย. 23 ก็ยอมรับตรง ๆ ว่าหนักใจเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเราร่วมกันทำงานในลักษณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไข

ปัญหาไปทีละเรื่อง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดปฏิทินทำงาน ผมคิดว่าเราสามารถทำตามเป้าหมายได้ทุกขั้นตอน อันนี้ก็เริ่มเบาใจขึ้นจนกระทั่งแน่ใจว่าถ้าหากเราช่วยกันร่วมใจกันอย่างนี้เรื่องไปนะครับ เพราะผู้บริหารทุกท่านได้แสดงน้ำใจร่วมกันในเรื่องนี้ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์อีกเรื่องหนึ่งของรามคำแหง ซึ่งเราเคยผ่านวิกฤตการณ์มาแล้ว 3 ถึง 4 ครั้ง ตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ในทางบริหารหรือภัยธรรมชาตินี้ เราก็แก้ไขปัญหามาได้ เพราะฉะนั้นความหนักใจมีอยู่ครับ แต่ก็มีความเชื่อมั่นสูงครับว่าทุกอย่างอยู่ในวิสัยที่จะต้องทำให้ได้ตามที่เคอให้คำมั่นสัญญาไว้ เมื่อครู่ที่รับมอบงานผมก็ได้แสดงปณิธานเอาไว้ต่อหน้าผู้มอบงานและพยานว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเจริญก้าวหน้า ความถูกต้อง และเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง คือเอาประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและราชการเป็นที่ตั้ง อันนี้ก็ปณิธานซึ่งผมคิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนซึ่งมองเห็นหรือได้สังเกตพฤติกรรมบริหารโดยตลอด ซึ่งผมเชื่อว่าอยู่ในจิตสำนึกของประชากรทุกฝ่าย ในการที่จะทำงานนั้นถ้าเราเชื่อมั่นในหลักนี้เราก็สามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ได้ แต่ก็ต้องเติมไปด้วยความเข้าใจและมั่นใจจะครับสำหรับสิ่งที่เรายึดมั่นนี้

ในเรื่องผู้ร่วมบริหารงานท่านได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไรพอจะเปิดเผยรายชื่อได้หรือไม่

รศ.ดร.อภิรมย์ ครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้เคยเรียนที่ประชุมหลายลักษณะไปแล้วนะครับ ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบัง เป็นเรื่องที่พูดได้ตรงไปตรงมาว่าผู้ร่วมบริหารซึ่งหมายถึงระดับรองอธิการบดีจะต้องเป็นผู้ซึ่งมาจากหลายหน่วยงาน และเป็นผู้มีความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีเงื่อนไขสำคัญอีกประการหนึ่งว่า จะต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นที่รักนับถือไว้วางใจจากทุกฝ่าย ในช่วงต้นนี้ผมก็ได้เสนอหรือว่าได้แสดงเจตนาที่จะขอร่วมงานเอาไว้แล้ว 5 ท่านตามตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งแรกคือรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ หรือเรียกว่ารองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ซึ่งความหมายเดียวกัน คือ ศ.สง่า ลีละสมิต ซึ่งท่านเคยมีประสบการณ์อยู่ในตำแหน่งนี้มาหลายสมัยและเคยรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง สิ่งที่เป็นที่พูดถึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพอใจในบุคลิกของท่านก็คือ เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตครับ

ท่านที่สอง คือ รศ.พิณิจ รื่นเริง ซึ่งท่านรับผิดชอบงานหน้าที่ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษามาก่อน แล้วหลังสุดได้รับความไว้วางใจในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต ผมก็ได้ขอร่วมทำงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต ซึ่ง

ท่านก็ยินดีร่วมงานด้วย ความสามารถและประสบการณ์และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับกันแน่นอนในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน

ท่านที่สาม คือ รองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษา ผมได้เรียนขอ รศ.พีรพันธุ์ พาลุสุข ซึ่งท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาในสมัยที่ผ่านมา ท่านก็มีความยินดีที่จะมาร่วมงานกับผมในฐานะที่จะประสานและสืบทอดเจตนาในเรื่องของการที่จะให้สิทธิเสรีภาพแก่นักศึกษาในขอบเขตของกฎหมาย และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันนี้เป็นหลักสำคัญอย่างยิ่ง

ตำแหน่งต่อไปรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผมได้เรียนขอ รศ.ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย จากคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งท่านก็เพิ่งจบมาพิเศษ ก็ได้แสดงความรู้ความสามารถในทางวิชาการอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด และท่านเองก็รับนโยบายไปแล้วว่า วิชาการนั้นเป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของสมอง เป็นจุดเด่นที่สุดของมหาวิทยาลัย ความเป็นมหาวิทยาลัยนั้น หากขาดความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนั้นก็ไม่มีสมศักดิ์ศรีที่จะเป็นมหาวิทยาลัย แต่ขณะเดียวกันหลักการที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะให้คงความเป็นเลิศก็คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะต้องทำหน้าที่ประสานงานกับคณะซึ่งเป็นเจ้าสังกัดคือเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในเรื่องวิชาการแต่ละสาขาให้มีเสรีภาพทางวิชาการสูงสุด ฝ่ายบริหารคือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ประสานงานเท่านั้น แต่เรื่องงบประมาณเป็นงานยากและหนักยิ่งไปกว่าเป็นเจ้าของวิชาเสียอีก เพราะจะประสานงานอย่างไร จึงจะให้เห็นแนวความคิดที่ร่วมกันว่าวิชาการเพื่อความเป็นเลิศในแต่ละสาขา และร่วมกันในฐานะความเป็นมหาวิทยาลัยจะมีแนวนโยบายอย่างไร อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมได้เรียนในแง่นโยบายในทางวิชาการก็คือผมต้องการที่จะเห็นวิชาการในแบบรูปของการมีชั้นเรียนและแบบรูปของการไม่มีชั้นเรียน ซึ่งพูดง่าย ๆ ก็คือว่าเราให้วิชาแก่ผู้มาเรียนและเราให้วิชาแก่ผู้ซึ่งไม่อาจมาเรียน อันนี้เป็นปรัชญาสำคัญซึ่งอยู่ในคอนทักซ์ของพรบ.รามคำแหง ตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยมา คือเรียกว่าผู้มาเรียนก็ได้ ไม่มาเรียนก็ได้ ผมก็เดิมคำที่ได้คือก็ได้วิชา หมายถึงผู้ไม่มาเรียนก็ต้องได้วิชาเช่นเดียวกัน อันนี้จะทำให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาซึ่งทรวงวังกาลังพิจารณาอยู่ก็คือ เราจะตั้งในลักษณะเป็นสำนักหรือเป็นกองหรือองค์กรที่สำคัญเรียกว่าวิทยบริการ หรือเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อจะเสริมสิ่งที่ผมเชื่อว่ายังขาดอยู่ไปสู่ผู้ที่มาเรียนไม่ได้ในส่วนภูมิภาคซึ่งมีอยู่กว่าครึ่งของผู้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค โดยสรุปก็คือต้องการให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการแก่ผู้มาเรียน และแก่ผู้ไม่อาจมาเรียนในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด



สัมภาษณ์

ต่อจากหน้า 3

พัฒนา อันนี้ผมได้ขอร้อง ผศ.เอก เพียรอนุกุลบุตร ซึ่งเป็นนักคิดนักเขียน เคยเป็นประธานสภาอาจารย์ และเคยเสนอแบบรูปมหาวิทยาลัยทั้งปิดทั้งเปิด ซึ่งแท้ที่จริงก็คือมหาวิทยาลัยซึ่งนำตัวเองไปสู่ผู้มาเรียนไม่ได้ ขณะเดียวกันก็ให้บริการแก่ผู้มาเรียนได้ในลักษณะที่มีชั้นเรียน ซึ่งอันนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถจะวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นฐานหรือเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยในรูปแบบซึ่งคิดว่าเป็นความต้องการของเรา เรามีชั้นเรียนด้วย และประเภทที่มาเรียนไม่ได้เราก็จะไปสู่เขาในลักษณะที่เป็นภูมิภาค

อันนี้ก็เป็นที่หมายหรืองานในลักษณะคร่าว ๆ ซึ่งโดยสรุปก็มีรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต รองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ขณะเดียวกันผมจะเสนอสภามหาวิทยาลัยว่า มีตำรับที่จะตั้งรองอธิการบดีเพิ่มอีก 3 ตำแหน่งตามปริมาณและคุณภาพงานของรามคำแหง ซึ่งมีอยู่มากมาย โดยได้หาเรื่องรองปลัดทบวงซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้วย ท่านก็บอกว่าโดยหลักการก็ควรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อน ผมเองก็เห็นด้วยอย่างหนึ่ง ฉะนั้นในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไปก็จะเสนอชื่อทั้ง 5 ท่านที่กล่าวมาแล้ว เพื่อขอแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ แล้วก็จะเสนอหลักการให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะมีตำแหน่งอื่นใดที่เป็นความจำเป็นของมหาวิทยาลัยเพื่อการขยายตัวหรือเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่ง 3 ตำแหน่งที่ว่านี้ก็มี รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และรองอธิการบดีฝ่ายสารนิเทศและวิเทศกิจ ซึ่งหมายถึงงานประชาสัมพันธ์และการติดต่อกับต่างประเทศ ซึ่งผมเชื่อว่างานทั้ง 3 เรื่องใหญ่ ๆ ดังกล่าวนี้นั้นในรามคำแหงยังไม่มีตัวจักรที่จะทำหน้าที่แทนอธิการบดี เรื่องนี้ก็อยู่ในคำริและอยู่ในการพิจารณาเบื้องต้น แต่ว่าในหลักการโดยสรุปผมก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า รองอธิการบดีไม่ใช่ตั้งขึ้นเพื่อหลักตัวบุคคล รองอธิการบดีที่จะตั้งขึ้นมาใหม่จะต้องมีงานที่ชัดเจนรองรับตำแหน่งนั้น ๆ

ขอทราบหน้าที่และควมรับผิดชอบของรองอธิการบดีที่จะตั้งเพิ่มทั้ง 3 ตำแหน่ง

รศ.ดร.อภิรมย์ ครับ ในเรื่องของรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ ก็จะรับผิดชอบเรื่องสวัสดิการของข้าราชการชั้นผู้น้อย ของคนงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนคนคณาจารย์ ซึ่งในเรื่องสวัสดิการเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เรายังต้องมาก เรายังไม่มีระบบที่อยู่อาศัย ไม่มีระบบสหกรณ์ ยังไม่มีระบบในเรื่องการช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เรื่องสวัสดิการนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าเกิดช่องว่างในเรื่องของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีรายได้น้อย รายได้มาก แต่ต้องมาทำงานร่วมกันอย่างนี้ ผมก็เชื่อว่าทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน ผมเองมีความรู้สึกส่วนตัวว่าเมื่อเข้ามารับตำแหน่งอธิการบดีก็จะริเริ่มหรือริ่ฟื้นเรื่องของที่อยู่อาศัยในลักษณะที่มีความจำกัดด้านพื้นที่ แต่ควบคุมได้เรื่องมาตรฐานความเป็นอยู่ก็อาจจะสร้างขึ้นมา แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสิทธิ์อยู่พลคนี่ จะต้องเฉพาะผู้ซึ่งมีผลงานดีเด่นก็ดี หรือผู้ซึ่งมีความจำเป็นในลักษณะของความรับผิดชอบเฉพาะด้าน เช่น ยามรักษาการ ส่วนรองฯฝ่ายสารนิเทศและวิเทศกิจ ก็เห็นกันชัด ๆ ว่าอย่างรัฐบาลก็มีโฆษกรัฐบาล ตั้ง 3-4 คน เพื่อ

จะแสดงข่าวที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ สำหรับรามคำแหงถึงแม้เราจะมิประธานประชาสัมพันธ์หรือมีฝ่ายประชาสัมพันธ์อยู่แล้วก็จริง แต่ไม่มีรองอธิการบดีที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง เพราะมีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องนโยบาย ทางประธานประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ทำหน้าที่ในรูปเรื่องขอข้อเท็จจริงเท่านั้น ในเรื่องนโยบายซึ่งจำเป็นที่จะต้องร่วมบริหารจึงจะเข้าใจนโยบายนั้นก็เชื่อว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ต้องรับผิดชอบตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายสารนิเทศ ซึ่งนับวันเรื่องงานสารนิเทศนั้นก็มีความสำคัญยิ่งขึ้น เพราะว่าหากประชากรของมหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจ สับสนต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแล้ว ผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ได้มาก อีกอย่างหนึ่งในทางวิเทศสัมพันธ์หรือการติดต่อกับต่างประเทศนั้น รามคำแหงคือที่สุด เราเพิ่งมาริเริ่มงานกันเมื่อ 2 ปีที่แล้วที่หาทุนมาให้อาจารย์และข้าราชการของเราไปเรียน แต่ว่าก็ทำในลักษณะฉาบฉวยและไม่เป็นระบบ ฉะนั้นด้านวิเทศสัมพันธ์ ผมคิดว่าเราน่าจะชวนช่วยหาทรัพยากรมาสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไปยิ่งขึ้น เราก็คงต้องชวนช่วยหาความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือในประเทศให้มากขึ้น ฉะนั้นกิจการด้านวิเทศกิจจึงมีความสำคัญมาก

สำหรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษนั้นก็เปรียบเทียบกับเช่นกรมตำรวจและครับ เรามีปัญหาเรื่องมาเพียงเรื่องร้านค้า เรื่องความปลอดภัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษก็หน้าที่จะรับผิดชอบในงานเหล่านี้เป็นงานเฉพาะด้านเฉพาะกิจเป็นเรื่อง ๆ ไป

สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องความในใจ ก็แล้วแต่สภามหาวิทยาลัยซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดและควบคุมนโยบาย แต่ผมเองก็มีความคิดพื้นฐานอย่างนี้รวมทั้งประกอบกับที่สภาอาจารย์เคยเสนอแนะไว้ว่า รามคำแหงน่าที่จะมีรองอธิการบดีมากกว่า 5 ฝ่ายตามมหาวิทยาลัยปกติทั่วไป ผมเองก็มีความเชื่อว่าจะไม่ใช่สักแต่ตั้งเพื่อจะให้ใครมาดำรงตำแหน่ง แต่ว่าควรจะมีผลงานหรือว่าควรจะมีงานรองรับซึ่งโดยสรุปดังกล่าวมาแล้ว

สำหรับรายชื่อของรองอธิการบดีที่ท่านจะเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยนี้ ไม่ทราบที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในใจหรือยัง

รศ.ดร.อภิรมย์ อันนี้อาจจะเข้าใจสับสน ผมเพียงแต่จะเสนอหลักการเข้าไปพร้อมด้วยงาน จะไม่มีการเสนอรายชื่อ ฉะนั้นถ้าการประชุมสภาครั้งแรกเราจะเสนอเฉพาะรองอธิการบดีซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ในรามคำแหงอยู่แล้วเท่านั้น ส่วนที่จะริเริ่มขึ้นมาใหม่เพื่อประโยชน์ในการขยายงานนั้นจะต้องให้สภามหาวิทยาลัยรับหลักเสียก่อนถึงจะพิจารณาและเสนอตัวบุคคลในการประชุมต่อไป

ในเรื่องของคณะที่ปรึกษาซึ่งท่านเคยแถลงว่าจะมีรูปแบบใดบ้าง และพอจะเปิดเผยรายชื่อให้ทราบได้หรือไม่

รศ.ดร.อภิรมย์ คณะที่ปรึกษานี้เราได้ทราบไปแล้วนะครับ ซึ่งแต่ละท่านก็ยินดีอย่างยิ่ง แต่ที่จะเรียนให้ทราบในเบื้องต้นก็มี ศ.คุณขวัญ จวน อินทรกำแหง ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการทั่วไป ดร.เฉลิมรัฐ ที่ปรึกษาทางการบริหารงานบุคคล และ รศ.ดร.สมศักดิ์ สิงห์พันธุ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผมเองก็คิดเอาไว้อีก 2-3 ลักษณะ แต่ว่ากำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจ เพราะว่าไม่อยากให้มองเห็นว่าแต่งตั้งในลักษณะของผู้ทรงคุณวุฒิกันอย่างฟุ่มเฟือยหรือมีอะไรเป็นส่วนตัวทั้ง 3 ท่านนี้ก็ให้มีความสนใจในกิจการของมหาวิทยาลัยสำหรับในรูปแบบของที่ปรึกษาอธิการบดีซึ่งก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นที่ปรึกษาเฉพาะเรื่องของอธิการบดี ส่วนกรรมการเฉพาะกิจขณะนี้เรายังไม่ได้พิจารณาโดยตรง เพราะว่าเรามีกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหานานาน

ก็ทำการแทนอธิการบดีอยู่แล้ว แต่ว่าเมื่อใดที่เหตุการณ์สู่ภาวะปกติ เราก็จะมีกรรมการเฉพาะกิจแต่ละด้าน เช่น ด้านการจราจร ด้านร้านค้า ด้านความปลอดภัย ด้านที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษา อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป

สำหรับคณะที่ปรึกษา ท่านอธิการบดีสามารถแต่งตั้งได้เองหรือต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.อภิรมย์ ทำได้ทั้ง 2 รูปแบบ แต่ว่าผมคิดว่าเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและให้ความเคารพเราก็ต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยนะครับ

ที่ปรึกษาอธิการบดีจะมีเพียง 3 ฝ่าย เท่านี้หรือ

รศ.ดร.อภิรมย์ ผมคิดเอาไว้ทั้งหมด 5 ฝ่าย แต่ว่ายังไม่อยากที่จะเรียนเพิ่มเติมในขณะนี้ ซึ่งเวลานี้มีเพียง 3 ท่านที่เปิดเผยมือ นอกจากนั้นผมคิดเอาไว้อย่างน้อยก็ต้องมีด้านการเงินและการคลัง ซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นหัวใจของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยตรงแล้วที่อาจจะไปในด้านการบริหารทั่วไปอีกด้านหนึ่ง ท่านมีอะไรจะฝากถึงประชากรฝ่ายต่าง ๆ บ้าง

รศ.ดร.อภิรมย์ ผมรู้สึกชื่นชมว่าในช่วงที่เรามีวิกฤตการณ์นำท่มนี้ก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจกันของข้าราชการเจ้าหน้าที่ และขอขอบคุณอย่างสูง รวมทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกรมตำรวจ ที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ สิ่งที่ผมขอฝากให้นักศึกษาต้องให้ความไว้วางใจและมีความมั่นใจสูงว่ามหาวิทยาลัยต้องทำอย่างที่จะทำให้มหาวิทยาลัยดำเนินไปตามกำหนดของมหาวิทยาลัยให้จงได้

ทัศนะ

จดหมายจากศิษย์เก่า ขอให้กระซกหน้ากากอาชญากร เคารมคำแหง

ด้วยตามข่าวได้เกิดเพลิงไหม้มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2523 ที่ตึก เอ.ดี. และในวันที่ 22 เดือนเดียวกันได้ไหม้ที่ห้องเก็บเอกสารข่าวรามคำแหง และตอนตีสองของวันที่ 13 กันยายน ได้ไหม้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งตัวอาคารได้กลายเป็นเหตุพระเพลิงนั้น ได้ก่อให้เกิดความสลดหดหู่แก่ประชาชนผู้ได้ทราบข่าวเป็นอย่างมาก และกระแสน้ำที่ท่วมท้นจากการจงใจเผาผลาญ เนื่องจากการขัดแย้งและผลประโยชน์ และจะตื่นสีกหนาบงอย่างไร ยังเป็นปัญหาแก่บุคคลภายนอกวงการอยู่

ข้าพเจ้าในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่ง รู้สึกสลดหดหู่ในหัวใจเป็นอย่างยิ่ง ที่อาชญากรตัวร้ายได้จงใจเผาอย่างทรงองอาจ ไม่หวั่นเกรงต่ออาญาบ้านเมืองและขบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด จึงเรียนมายังท่านขอได้โปรดดำเนินการโดยเข้มแข็งและเด็ดขาด เพื่อกระซกหน้ากากอาชญากรตัวร้ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือแก๊งมาเฟียใด ๆ ก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ไม่มีอำนาจแล้ว ขอให้โปรดมีหนังสือร้องเรียนอธิบดีกรมตำรวจขอให้ทางตำรวจสอบสวนกลางเข้าเคลียปัญหาและดำเนินการในเรื่องนี้โดยด่วน บรรดาศิษย์เก่าและสาขานผู้เกลียดชังและตั้งแค้นอาชญากรโหดอันเลวร้าย ขอเอาใจช่วยและภาวนาให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว

อนึ่งขอได้โปรดมีมาตรการป้องกัน อย่าให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเป็นครั้งที่ 4 อีกได้ก็แล้วกัน เพราะอาชญากรจะยิ้มเยาะได้ใจ โดยเขาใจว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรดดำเนินการโดยด่วนด้วย

มานพ หารไชย



สรุปรายงานการปฏิบัติงาน  
ของคณะกรรมการเฉพาะกิจ  
แก้ไขน้ำท่วม 11-21 ตุลาคม 2523

โดย นายอภิสิทธิ์ จันทวิมล  
เลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขน้ำท่วม

วันที่ 11 ตุลาคม 2523

- มหาวิทยาลัยมีหนังสือเวียนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 1 ฉบับ เรื่องการปฏิบัติราชการเร่งด่วนระหว่างน้ำท่วม ม.ร. โดยกำหนดให้รายงานตัวในวันที่ 13 ตุลาคม 2523
- คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้มีคำสั่งที่ 6/2523 แต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดพิมพ์เอกสาร มีหน้าที่จัดพิมพ์ และผลิตเอกสาร ในทุกขั้นตอนของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ โดยมี นางวิชณี คันธมาภรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
- ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ
  - กองทัพบก มีกำลังทหารบก 65 นาย
  - กองทัพอากาศ มีกำลังทหารเรือ 187 นาย
  - ภารกิจที่ทำสำเร็จ (โดยทหารบก ทหารเรือ และเจ้าหน้าที่ ม.ร.)
    - ขนแก๊อ เอ็นบี 6,11 บี ขึ้นศรีรีมาศ แล้วเสร็จ 3,000 ตัว
    - ขนแก๊อ เอ็นบี 3 บี แล้วเสร็จ 2,000 ตัว
    - ขนย้ายตัวราคังตัวรา เอ็นบี 14 แล้วเสร็จ
    - ขนย้ายตัวรา เอ็นบี 13 นำไปปักปัก 40,000 เล่ม
    - ขนย้ายแก๊อติดเบกพล, เซลียง ขึ้นชั้นสองแล้วเสร็จ
    - ขนย้ายของในโรงอิม 3 และสนามเทนนิส 6 สนาม
    - เคลียร์พื้นที่เส้นทางน้ำ 2 สาย

วันที่ 12 ตุลาคม 2523

- ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ
  - กองทัพบก มีกำลังทหารบก 64 นาย
  - กองทัพอากาศ มีกำลังทหารเรือ 166 นาย
  - ภารกิจ (ทหารบก ทหารเรือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ม.ร.)
    - ขนแก๊อ เอ็นบี 11 เอ ไปตึกศรีรีมาศ (โดย ทร.)
    - ขนหนังสือตึก สวป.(เก่า) 10,000 เล่ม วางบนชั้นไม้ (โดย ทร.)
    - เสริมกำแพงทรายตึกวิศวกรรม นิติศาสตร์ (ป่อน้ำ) ศรีสังขนาลัย (โดย ทบ.)
    - สร้างกำแพงทรายบนถนนหน้า ม.ร. โดยประสานงานกับศูนย์ประสานงานน้ำท่วม (โดย ทบ.)
    - ขนย้ายของในโรงอิม 4
    - ขนหนังสือ เอ็นบี 13 เข้าปัก
- การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครั้งที่ 2 ที่ประชุมได้ประชุมเกี่ยวกับกรแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายใน ม.ร. การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนภาระหน้าที่ของคณะ/สำนักและหน่วยงานของ ม.ร. เพื่อแก้ไขน้ำท่วม

วันที่ 13 ตุลาคม 2523

- มหาวิทยาลัยมีคำสั่ง ม.ร. ที่ 935/2523 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่กรณีน้ำท่วม เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

น้ำท่วมในระดับคณะและสำนักดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้ คณบดีและผู้รักษาการทุกคณะ ตลอดจนผู้อำนวยการกองและหัวหน้ากองสังกัด สรท. ผู้ทำหน้าที่หัวหน้า ผด. ผู้จัดการโรงพิมพ์ ม.ร. มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการสั่งการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมในแต่ละคณะ/สำนัก หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารเรียนที่ทำการให้เป็นไปตามระเบียบจนแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณของคณะ/สำนักและหน่วยงานนั้น ๆ สำหรับอาคารเรียน ปิมน้ำ เกออีและรถยนต์มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมให้แล้วเสร็จต่อไป

- คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้มีคำสั่งที่ 7/2523 แต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม จำนวน 4 คน
- ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ
  - กองทัพบก มีกำลังทหารบก 30 นาย
  - กองทัพอากาศ คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้งดการขอความช่วยเหลือกำลังทหารเรือเป็นการชั่วคราว (เนื่องจากการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะนี้ แต่ยังมีภารกิจเร่งด่วนเพิ่มเติมก็จะขอความช่วยเหลือจากกองทัพอากาศต่อไป) แต่ยังคงมีเจ้าหน้าที่ ทร. ที่ประจำเรือจำนวน 35 นาย พร้อมเรือประจำอยู่ที่ ม.ร. ตลอดเวลา
  - ภารกิจที่ได้ดำเนินการ (โดย ทบ., ทร. และเจ้าหน้าที่ ม.ร.)
    - สร้างกำแพงทรายบนถนนหน้า ม.ร. (รวมกับศูนย์ประสานงานฯ)
    - ขนตัวรา ที่ตึก สวป. (เก่า)
    - สร้างกำแพงทรายที่ตึก สวป.
    - ขนแก๊อที่สนามที่ลอยน้ำ
    - แยกแก๊อที่ตึกกองโกลาต เพื่อทำการซ่อมแซม

วันที่ 14 ตุลาคม 2523

- มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ ม.ร. 1 ฉบับ เรื่องการซื้อทราย จำนวน 20,000 กระสอบและเงื่อนไขในการเสนอราคา คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ มีหนังสือเวียนถึงหน่วยงานภายใน 1 ฉบับ เรื่องกรอกใบรายงานความเสียหายและงบประมาณที่ใช้
- ความช่วยเหลือของหน่วยงานอื่น
  - กองทัพบก มีกำลังทหารบก 35 นาย
  - ภารกิจ (ทบ. และ เจ้าหน้าที่ ม.ร.)
    - งานซ่อมแก๊อ ที่ตึกกองโกลาตโดยเจ้าหน้าที่กองบริการฯ คณะ/สำนัก และศรีรีมาศ โดยเจ้าหน้าที่โรงพิมพ์ ได้ประมาณ 1,200 ตัว (โดยเจ้าหน้าที่ ม.ร.)
      - แยกแก๊อตามประเภทความชำรุด (เก่าแขน, ที่นั่ง, พนัก, โครงเหล็ก)
      - ถอดส่วนที่ชำรุด
    - งานขนย้ายตัวรา จำนวนประมาณ 10,000 เล่ม ที่ตึก สวป. (เก่า) โดยขนย้ายตัวราจากกองทัพอากาศ โดยแยกส่วนที่ไม่เปียกน้ำ (80%) ขึ้นชั้นที่สร้างเป็น

เวทีไว้ และส่วนที่เปียกน้ำแยกไว้ต่างหาก

- ปัญหา ก.ในการปฏิบัติภารกิจ ข้อ 2.1 ผู้ปฏิบัติงานขาดเครื่องมือ และความเข้าใจในการปฏิบัติ ตามขั้นตอนตลอดจนพาหนะในการรับส่งผู้ปฏิบัติงาน
- ในการปฏิบัติภารกิจ ข้อ 2.2 การขนย้ายลำบากเพราะต้องขนจากที่วางไว้สูงมาเรียงให้ได้ฉากและลักษณะพื้นที่ลื่นมาก

วันที่ 15 ตุลาคม 2523

- มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ ม.ร. 1 ฉบับ เรื่องซื้อไม้อัดสักและอุปกรณ์ประกอบเก้าอี้ที่นั่งฟังคำบรรยาย
- ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ
  - กองทัพบก มีกำลังทหารบก จำนวน 35 นาย
  - ภารกิจ (ทบ., ทร., เจ้าหน้าที่ ม.ร.)
    - งานซ่อมแก๊อ โดยดำเนินการเช่นเดียวกับวันที่ 14 ตุลาคม 2523 และสามารถดำเนินการแยกประเภทแก๊อได้ 50% ของตึกกองโกลาตและ 300 ตัว ที่ตึกศรีรีมาศ
    - งานขนแก๊อ ตึกศรีรีมาศจากชั้น 2 ขึ้นชั้น 3 ได้ประมาณ 500 ตัว (ช่วงบ่าย 13.30 - 16.30 น.) โดย ทบ.
    - งานขนย้ายแท่นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ตึก สวป. ใหม่ จำนวน 1,200 ม้วน จากชั้น 2 ขึ้นชั้น 4 เข้าห้องปรับอากาศเพื่อป้องกันเสื่อมคุณภาพ (ช่วงเช้า 9.30-12.00 น.) โดย ทบ.
- รายงานเหตุการณ์พิเศษ
  - เวลา 14.00 น. พลโทชานาญ นิลวิเศษ รองเสนาธิการทหารบกและคณะมาตรวจเยี่ยม ม.ร. และตรวจงานของฝ่ายทหารบกที่มาช่วยเหลือ ม.ร. ป้องกันน้ำท่วม โดยมี นายเอนก เพ็ชรอนุกุลบุตร และคณะเป็นผู้นำชมและบรรยายสรุป ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมที่ตึก สวป.(เก่า) ประตู เอ็นบี 1 ตึกคณะรัฐศาสตร์ หอสมุดกลาง คลังตัวรา เอ็นบี 14 และศรีสังขนาลัย

ผลการเยี่ยมชมคือ

- พลโทชานาญ และคณะได้มาดูสภาพความจริง และเข้าใจถึงภาระน้ำท่วมของ ม.ร. ว่าได้รับความเสียหายมาก
- ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองทัพบกที่มาช่วย ม.ร. คือ
  - งานสร้างกำแพงทราย ตึก สวป. (เก่า) ตึกคณะรัฐศาสตร์ คลังตัวรา หอสมุดกลาง
  - งานขนย้ายตัวรา ตึกคลังตัวรา เอ็นบี 14 ศรีสังขนาลัย ตึก สวป.(เก่า) กว่า 150,000 เล่ม
  - งานขนวัสดุการพิมพ์ ก.งานขนกระดาษม้วน 55 ม้วน (ม้วนละ 300 กิโลกรัม) กระดาษรีม 1,000 รีม ข. งานขนย้ายตัวราเพื่ออัดเล่มประมาณ 50,000 เล่ม
- พลโทชานาญ และคณะ ขอให้ ม.ร. ระบุรายการต่าง ๆ ที่ทางกองทัพบกจะช่วยได้หลังน้ำท่วม โดยเฉพาะงานบูรณะซ่อมแซมหลังน้ำลด
  - ศูนย์ประสานงานฯ รมคำแหง สำนักนายกฯ ขอใช้เรือ ขล.ทร. 2 ลำ
  - การไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟ ขนาด 200 แอมแปร์ จ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าตึกศรีสังขนาลัย และตึก สวป. (ใหม่) เพื่อรักษาเบคอมพิวเตอร์



สรุปรายงาน

ต่อจากหน้า 5

วันที่ 16 ตุลาคม 2523

1. ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ

กองทัพบก มีกำลังทหารบก 35 นาย

2. ภารกิจประจำวัน

2.1 กองบริการ คณะ/สำนัก ช่อมเก้าอี้ตีกอง-ไทรลาด

2.2 กองบริการ โรงพิมพ์

ก. ล้างตะไคร่รั้ว ม.ร.

ข. ขนต้นไม้และกิ่งไม้ที่การไฟฟ้าตัดไว้เพื่อต่อกระแสไฟ

ค. ช่อมเก้าอี้ตีกีฬา

2.3 ทหารบก ก.ขนย้ายเรือ ขส.ทว. 2 ลำไปที่เขตบางกะปิ ตามที่ศูนย์ประสานงานฯ ขอด่วน ม.ร.

ข. ขนย้ายตำรา ตึก สวป. (เก่า)

3. ภารกิจที่ค่าเกณฑ์การแล้วเสร็จ (ตั้งแต่ 2 ค.ค. 23)

3.1 สร้างกำแพงทรายกึ่งตึกคอมพิวเตอร์ สิบน้ำรักษาระดับประมาณ 15 เซนติเมตร โดยเฉลี่ย

3.2 สร้างกำแพงทรายป้องกันคลังตำรา เอ็นบี 14 คลังตำราตึกศรีสังฆนาลัย

3.3 สร้างกำแพงทรายและอิฐรูปดอกป้องกันวัสดุการพิมพ์ เอ็นบี 13 ตึกสาริต

3.4 สร้างกำแพงทรายป้องกันตึกคณะรัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์

3.5 สร้างเวทียกพื้นป้องกันตำรา เอ็นบี 14 ตึกศรีสังฆนาลัย ตึก สวป. (เก่า) ขนย้ายตำราไว้บนเวทียกพื้นกว่า 1.5 ล้านเล่ม

3.6 สร้างเวทียกพื้นร้านอาหารถาวรด้าน เอ็นบี 1 ขนย้ายวัสดุการพิมพ์ขึ้นไว้ในที่ปลอดภัย

3.7 ขนย้ายวัสดุคอมพิวเตอร์ เสื้อครุย 2,100 ตัว รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

3.8 ป้องกันตำรา เอ็นบี 12 โดยตีไม้ค้ำยันป้องกันไม่ให้กองตำราล้ม

3.9 ขนย้ายเก้าอี้จากอาคาร เอ็นบี ต่างๆ 13 อาคาร อาคารเซียง เบกพล ศรีบูร ชันตึกกองไทรลาด ตึกพิมพ์ ประมาณ 20,000 ตัว เพื่อดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จทันใช้บรรยายสรุป และทันสอบ

3.10 งานซ่อมเก้าอี้ดำเนินงานเป็นขั้นตอน คือ แยกเก้าอี้ แยกส่วนชำรุด ชดสีโครงเหล็ก ทาสี และประกอบ ปัจจุบัน

3.11 สร้างสะพานไม้ทางเดินชั่วคราวจากเชิงสะพานลอยหน้าวัดเทพศิลา หน้ามหาวิทยาลัยถึงตึกอธิการบดี ทำทางแยกจากทางเดินไปยังท่ารถเมย์ และอาคารศรีสังฆนาลัย พร้อมทำบริการของออมสินและที่อยู่เจรยาม

ค่าดำเนินงานไปแล้วประมาณ 10% ของงานทั้งหมด

วันที่ 17 ตุลาคม 2523

1. เวลา 14.00 น. คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษกรณีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมหาวิทยาลัยฯ ตามคำสั่ง ม.ร. ที่ 933/2523 ได้เปิดซองการเสนอราคา การจัดซื้อทรายจำนวน 20,000 กระสอบ โดยกำหนดให้ส่งมอบสิ่งของทั้งหมดภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2523 ตามประกาศ ม.ร. วันที่ 11 ตุลาคม 2523

2. ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ

กองทัพบก มีกำลังทหารบกจาก ปตอ. จำนวน 35 นาย ได้ช่วยขนย้ายตำราที่ตึก สวป.(เก่า) ร่วมกับฝ่ายตำรา

3. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ (กองบริการ, คณะ/สำนัก และโรงพิมพ์)

3.1 งานซ่อมเก้าอี้ ที่ตึกกองไทรลาด และตึกพิมพ์ โดยทำการแยกชนิด และแยกส่วนเพื่อเตรียมการซ่อม

3.2 งานเคลียร์พื้นที่ทางน้ำ โดยเก็บกิ่งไม้ที่การไฟฟ้าตัดไว้เพื่อต่อไฟฟ้าภายใน ม.ร.

4. เรื่องอื่นๆ

4.1 กองทัพเรือได้ถอนเรือไฟเบอร์กลาสต์ 4 ลำ เพื่อไปใช้ในภารกิจจำเป็น คงเหลือเรือไฟเบอร์กลาสต์อยู่ที่ ม.ร. 4 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่

4.2 แผนก่อนน้อมส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 13-15 ตุลาคม มีผู้ป่วย 466 ราย

4.3 ทบม. มีมติให้จัดอาหารเลี้ยงผู้มาปฏิบัติงาน จำนวน 200 ที่

วันที่ 18 ตุลาคม 2523

1. มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศ ม.ร. 1 ฉบับ เรื่อง การจัดหาอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนรวมเร่งด่วน ให้กับมหาวิทยาลัยในกรณีน้ำท่วม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.1 ให้จัดหาอาหารสำหรับบุคคลภายนอกทุกประเภทที่มาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยฯ วันละ 3 มื้อ

1.2 ให้จัดหาอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานส่วนรวมโดยเฉพาะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำการซ่อมเก้าอี้ วันละ 2 มื้อ

2. ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ

กองทัพบก มีกำลังทหารบกจาก ปตอ. จำนวน 35 นาย ได้ช่วยขนย้ายตำราที่ตึก สวป. (เก่า) ร่วมกับฝ่ายตำรา

3. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ (กองบริการ, คณะ/สำนัก และโรงพิมพ์)

3.1 งานซ่อมเก้าอี้ (ต่อ)

3.2 งานเคลียร์พื้นที่ทางน้ำ (ต่อ)

หมายเหตุ ข้อ 2, 3.1, 3.2 ทำงานต่อจากวันที่ 17 ตุลาคม 2523

วันที่ 19 ตุลาคม 2523

1. ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ

กองทัพบก มีกำลังทหารบกจาก ปตอ. 35 นาย ได้ช่วยขนย้ายตำราที่ตึก สวป. (เก่า)

2. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ (กองบริการ, คณะ/สำนัก, โรงพิมพ์ และฝ่ายตำรา)

2.1 งานซ่อมเก้าอี้ (ต่อ)

2.2 งานเคลียร์พื้นที่ทางน้ำ (ต่อ)

3. เรื่องอื่นๆ

แผนก่อนน้อมส่งรายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 16-18 ตุลาคม ว่ามียอดผู้ป่วย 350 ราย

วันที่ 20 ตุลาคม 2523

1. เวลา 14.00 น. คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษกรณีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมหาวิทยาลัยฯ ตามคำสั่ง ม.ร. ที่ 933/2523 ได้เปิดซองการเสนอราคา การซื้อไม้ค้ำยันและอุปกรณ์ประกอบเก้าอี้นั่งฟังคำบรรยาย โดยกำหนดให้ส่งมอบสิ่งของทั้งหมดภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2523

2. ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ

กองทัพบก มีกำลังทหารบกจาก ปตอ. 80 นาย ได้ช่วยขนกระสอบทรายที่ ม.ร. จัดซื้อ 20,000 กระสอบ และสร้างกำแพงทรายที่คลังตำรา ตึกเอ็นบี 12 และพล.ต.ประสาธ ผบ.พล.ปตอ. ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของทหาร เมื่อเวลา 11.00 น.

3. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ (กองบริการ, คณะ/

ผู้ตาม : องค์ประกอบที่สำคัญ ในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง คณะศึกษาศาสตร์

ในขณะที่ประชากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งความสนใจไปยังผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และตำแหน่งอื่นๆ ทั้งนี้มีความเข้าใจว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ นั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับสูงแต่เพียงฝ่ายเดียว ความจริงนั้นความสำเร็จในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือองค์กรบริหารอื่น ๆ นั้น หาได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะถ้าหากว่ากิจการบริหารต่างๆ ไม่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากประชากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุก ๆ ฝ่ายแล้ว ก็ย่อมจะเป็นผลร้ายต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ่านต่อหน้า 7

สำนัก, โรงพิมพ์ และฝ่ายตำรา)  
2.1 งานซ่อมเก้าอี้ (ต่อ)  
2.2 งานขนย้ายตำราที่ตึกสวป. (เก่า) โดยโรงพิมพ์กับฝ่ายตำรา  
4. เรื่องอื่นๆ  
ประธานกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารเรือ ขอมิเรอและขอเจ้าหน้าที่ที่มาประจำ ม.ร. ต่อจากวันที่ 20 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2523

วันที่ 21 ตุลาคม 2523

1. เวลา 14.00 น. คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษกรณีแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมหาวิทยาลัยฯ ตามคำสั่ง ม.ร. ที่ 933/2523 ได้เปิดซองการเสนอราคา การซื้ออาหารปรุงสำเร็จใช้เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานเร่งด่วนให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ตามประกาศ ม.ร. วันที่ 19 ตุลาคม 2523

2. ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ

กองทัพบก มีกำลังทหารบกจาก ปตอ. จำนวน 60 นาย ได้ช่วยขนกระสอบทราย และสร้างกำแพงทรายที่คลังตำรา เอ็นบี 12 (ต่อ)

กองทัพอากาศ ได้ส่งเครื่องเรือติดท้ายมาติดเรือไฟเบอร์กลาสต์ 1 เครื่อง

3. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ (กองบริการ, คณะ/สำนัก, โรงพิมพ์ และฝ่ายตำรา)

3.1 งานซ่อมเก้าอี้ (ต่อ)

3.2 งานขนย้ายตำราที่ตึก สวป. (เก่า) โดยโรงพิมพ์กับฝ่ายตำรา (ต่อ)

4. เรื่องอื่นๆ

เวลา 14.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจครั้งที่ 3 ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาต่างๆ โดยสรุป คือ เรื่องการซื้อกระสอบทราย 20,000 กระสอบ เรื่องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เรื่องการป้องกันอาคารเอ็นบี 12 และเอ็นบี 7 และเรื่องการ

สิ้นยุคสภาพของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ



ประกวคภพ

ต่อจกหน้ 1

นอกจากการประกวคภพถ่ายแล้ว ทางชมรมยังจัดให้มีนิทรรศการแสดงภาพที่ชนะเลิศ ภาพการประกวคในอดีตที่ผ่านมาของนักศึกษาทั่วประเทศ และผลงานการประกวคภพถ่ายของแต่ละสถาบัน รวมทั้งสาธิตความรู้ทางวิชาการในการผลิตภพด้วย

ประเภทภพและหัวข้อภพ

1. ภพเอกรงค์ หัวข้อภพ "อาชีพคนไทย"
- "2. ภพสี หัวข้อภพ "ธรรมชาติ"
3. ภพสีโปร่งแสง หัวข้อภพ "สะท้อนสังคม รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอยู่"

กติกการประกวคภพ

1. ผู้ส่งภพเข้าประกวคต้องเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
2. ภพทุกภพที่ส่งเข้าประกวคจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวคภพครั้งหนึ่งครั้งใดมาก่อน ยกเว้นการประกวคภพที่ทำเป็นการภายในสถาบันการศึกษา
3. ผู้ส่งภพจะส่งภพได้ไม่เกินประเภทละ 4 ภพ พร้อมคำสมัคร 20 บาทต่อคน โดยส่งได้ที่ชมรมถ่ายภาพทุกสถาบัน หรือส่งทางไปรษณีย์โดยบรรจุซองและแยกประเภทภพ พร้อมใบสมัคร เขียนนามซองว่า "งานประกวคภพถ่ายนักศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15" จ่าหน้าซองถึง คุณคมสัน ทินกร ณ.อยุธยา 1191/1 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 4 ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.สะพานควาย กทม.4

4. ผู้ส่งภพมีสิทธิ์ส่งภพเข้าประกวคได้ทั้ง 3 ประเภทดังนี้

4.1 ภพเอกรงค์ ด้านใดด้านหนึ่งของภพต้องไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว และไม่เกิน 20 นิ้ว ภพทุกภพต้องติดการ์คมีความกว้างยาวตามความเหมาะสม แต่ด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่เกิน 24 นิ้ว

4.2 ภพสี ด้านใดด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า 8 นิ้ว โดยติดการ์คมีความกว้างยาวตามความเหมาะสม แต่ด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่เกิน 24 นิ้ว

4.3 ภพสีโปร่งแสง ทุกภพจะต้องมีขนาด 35 มม. และจะต้องอยู่ในกรอบกระดาษหรือพลาสติกขนาด 2 คูณ 2 นิ้ว พร้อมทั้งทำเครื่องหมายจุดกลมไว้ที่มุมซ้ายล่างของกรอบเมื่อนำออกมาฉายจะอยู่ในลักษณะปกติโดยเขียนชื่อที่อยู่ หมายเลขภพ ไว้ที่กรอบให้ตรงกับใบสมัคร

5. ผู้ส่งภพจะต้องถ่ายด้วยตนเองโดยใช้ชื่อ และนามสกุลจริง ตามบัตรนิสิต นักศึกษาและนักเรียน

6. ด้านหลังของภพสีและภพเอกรงค์แต่ละภพจะต้องเขียนหมายเลขภพ ชื่อภพ สถาบันการศึกษา และควรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ การบันทึกภพหรือการอัดขยาย (เช่น ความเร็วชัตเตอร์, ฟิลเตอร์, ความไวแสงของฟิล์ม) โดยทางคณะกรรมการจัดงานมีเป้าหมายในอันที่จะให้การศึกษาด้านการถ่ายภาพแก่ผู้สนใจ

7. ภพที่มาจากต้นฉบับเดียวกันส่งได้ประเภทเดียวเท่านั้น

8. การตัดสินภพจะกระทำอย่างเปิดเผยและเที่ยงธรรมที่สุด ภพทุกภพจะไม่มีเปิดเผย จนกว่าจะถึงวันตัดสิน และมติกรรมการตัดสินจะถือเป็นกาลสิ้นสุด

9. คณะกรรมการจะพยายามรักษาภพที่ส่งมาร่วมงานให้เรียบร้อยที่สุด หากมีเหตุสุดวิสัยทำให้ภพเสียหายหรือสูญหายไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

10. ผู้ส่งภพทุกท่านจะได้รับหนังสือภพที่ระลึก

11. ทางคณะกรรมการจัดงานมีสิทธิ์ในการนำภพลงตีพิมพ์ในหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนทุกกรณี

12. สำหรับภพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นสมบัติ ของงานประกวคภพถ่ายนักศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 โดยไม่มีการสมนาคุณในลักษณะใดทั้งสิ้น

13. การส่งภพเข้าประกวคยอมหมายความว่าคุณส่งภพอินติปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวแล้วข้างต้น

กำหนดเวลา

1. วันเปิดรับภพ
  - 1.1 ส่วนกลาง 27 พฤศจิกายน 2523
  - 1.2 ส่วนภูมิภาค 20 พฤศจิกายน 2523
2. ตัดสิน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 29 พฤศจิกายน 2523
3. แสดงภพและนิทรรศการ 15-19 มกราคม 2524

หมายเหตุ ขอรับใบสมัครได้ที่ร้านถ่ายรูปที่มีเครื่องหมายโกดักทั่วประเทศ

ประชาสัมพันธ์ นว.

ผู้ตาม

ต่อจกหน้ 6

คำแหงเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือองค์การบริหารต่าง ๆ นั้นจะต้องคำนึงถึงลักษณะภาวะความเป็นผู้นำที่ดีของผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านาย และในขณะเดียวกันจะต้องมีผู้ปฏิบัติภาระหน้าที่หรือผู้ตาม หรือลูกน้องที่เหมาะสม เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างมีความเข้าใจกัน มีความเหมาะสมตามสถานะของตนแล้ว ก็เชื่อว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะได้บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยผลอันพึงปรารถนา และเป็นทีพอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้ร่วมงานในระดับต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้เพียรพยายามที่จะทบทวน ส่งเสริม กระตุ้นเตือนให้ผู้ร่วมงานมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีวิญญ์และกำลังใจที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสพิเศษต่าง ๆ ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามในมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลและยกย่องเป็นอย่างดี

ในขณะที่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นนักบริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อย่างพร้อมเพรียง ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถนั้น เพื่อให้เป็นหัวหน้าที่ดี เป็นผู้นำที่มีสมรรถภาพ และเสนอยุทธวิธีต่าง ๆ ที่จะดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อให้บรรลุถึงเป้าประสงค์ที่วางไว้ ในขณะที่ทุกฝ่ายได้ฝากความหวังไว้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และได้พูดถึงคุณลักษณะ สภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างานหรือผู้บริหาร ทั้งนี้ได้ตั้งความหวังไว้ว่า จะเป็นกลุ่มที่จะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่มหาวิทยาลัยและหรือจะนำความล้มเหลวมาสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น ในสภาพความเป็นจริงแล้ว การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะได้ผลหรือไม่ประสพผลสำเร็จนั้นจะไปโทษกลุ่มผู้บริหารแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่น่าจะเป็นการยุติธรรมมากนัก ลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากนั้น น่าจะได้มีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วย ดังนั้นเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ให้ความสำคัญต่อผู้ตามในขณะเดียวกัน ผู้ตามนั้นจะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนและจะต้องมีคุณลักษณะความเป็นผู้ตามที่เหมาะสม ทั้งในสายตของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้ตามที่มีหลักการในการวางตนและปฏิบัติงาน ตลอดจนดำเนินบทบาทของการเป็นผู้ตามที่เหมาะสมกับสภาวะต่าง ๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุน จุนเจือให้การดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัยประสพผลสำเร็จ และประการสำคัญ คือ ผู้ตามหรือลูกน้องนั้นจะต้องมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป

สภาวะผู้ตามในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น มีอยู่หลายแบบหลายชนิดด้วยกัน ผู้ตามบางกลุ่มสามารถปรับตัวให้เข้าสภาวะความเป็นผู้นำของผู้บริหารแต่ละยุคแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี ผู้ตามบางกลุ่มก็เป็นผู้ตามจริง ๆ คือเข้ากันได้เป็นปีเป็นขลุ่ยกับผู้นำ จะทำงานแบบเอาอกเอาใจเจ้านาย โดยไม่คำนึงถึงผลงานหรือประสิทธิภาพผลของมหาวิทยาลัย ผู้ตามบางกลุ่มเป็นผู้ตามที่คอยเสริมจุดอ่อนของผู้นำ โดยคำนึงถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นส่วนรวม อย่างไรก็ตาม ลักษณะเฉพาะของผู้ตามหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละคน จะมีผลกระทบต่อสภาวะของผู้ตามด้วย

ต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงลักษณะของผู้ตามบางประเภทในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเสนอให้เป็นแนวคิดว่า สภาวะผู้ตามนั้นเป็นอย่างไร และเพื่อที่ผู้ตามได้พิจารณาตัวเองว่า เป็นผู้ตามในสภาวะอย่างไร

1. ผู้ตามแบบร่วมวงงานทำงานเป็นทีม เป็นลักษณะของผู้ตามที่ยึดหลักประชาธิปไตย เป็นผู้ตามที่สนใจในการบริหารงานแบบร่วมมือนำร่วมใจทำงานต่าง ๆ มีการทำการตัดสินใจร่วมกัน ร่วมปรึกษาหารือกัน ยึดหลักกฎหมายและระเบียบแบบแผนประเพณี ไม่ทำคามอำเภอใจ มีการยอมรับภาวะผู้นำ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ผู้ตามแบบยึดหลักการ ผู้ตามในแบบนี้ได้แก่ผู้ตามที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยถือผลงานและยึดถือหลักการเป็นหลัก ไม่หวั่นไหวไปตามคุณลักษณะสภาวะของผู้นำ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ด้วยความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถ ความซื่อตรงและความรับผิดชอบของตนเอง ในฐานะที่เป็นผู้ตาม ผู้ตามประเภทนี้แทนที่จะได้รับการสนับสนุนจากสังคม กลับปรากฏว่ามีแต่คนคอยห้ามปราม ดักเตือนมิให้กระทำเช่นนั้น เพราะเกรงจะเกิดอันตรายต่อตนเอง

3. ผู้ตามแบบปาวที่ตี ผู้ตามในแบบนี้มักเป็นผู้ตามที่ค่อนข้างฉลาดและรู้จักรักษาตัวรอด กล่าวคือ รู้จักที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา แต่อย่างไรก็ตามจะเป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้แก่งาน ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก หรือหวังแต่ผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ทุจริตคดโกง ทำงานได้ผลดี มีประสิทธิภาพ

4. ผู้ตามแบบไม่มีอุดมคติ เป็นผู้ตามที่ทำงานไปวัน ๆ ทั้งนี้เนื่องจากอาจจะทำงานมานานแล้ว ไม่ค่อยมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีอุดมการณ์และไม่มีความผูกพันและความตั้งใจในการทำงานมาก่อนหรือบางทีตอนแรกก็มีความตั้งใจดี แต่ถูกผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความเป็นธรรม นาน ๆ เข้าก็เฉื่อยชาไป และความเฉื่อยชานี้ก็สืบสาเหตุให้ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ได้

5. ผู้ตามแบบรับใช้ผู้บังคับบัญชา มีผู้ตามจำนวนไม่น้อยที่เห็นผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้านาย สามารถบันดาลความดีความชอบให้ตนได้ เมื่อผู้ตามมีความรู้สึกเช่นนั้น ก็จะพยายามหาทางเพื่อเสนอตัวรับใช้เจ้านายนั้นจนสุดใจ คนอื่นจะเป็นอย่างไรไม่สนใจ ขอแต่เพียงว่าให้ตนเองมีความเจริญก้าวหน้าหรือได้รับผลตามที่ต้องการจุดประสงค์หรือเป้าหมายของการดำเนินงานของส่วนรวมเป็นอย่างไรไม่รับรู้ รู้เฉพาะภาระหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง หรือเจ้านายต้องการปรารถนาเช่นนั้น

6. ผู้ตามแบบรับใช้ผลประโยชน์ของตนเอง เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าบุคคลต่าง ๆ ที่ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น มีผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ด้วยกันทุกคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและสภาวะในหน้าที่การงานของแต่ละบุคคล แต่ทว่ายังมีบุคคลบางคนที่ถือบางกลุ่มบางพวกที่พยายามแสวงหาผลประโยชน์ให้



# หยุดคิด

## อาทิตย์ละครึ่ง

### ไม่ได้เป็นก็อยากเป็น

"คนเป็นไม่อยากทำ ไม่มีเวลาทำ เพราะทำงานเป็นกันมากจนทำไม่ไหว คนไม่ได้เป็นอะไรก็อยากทำกันไปก่อน พอเป็นเข้าจริง ๆ ก็หมั่นเข้าวัฏจักรแห่งชีวิตเดิม ก็ไม่ทำ ไม่อยากทำ ไม่ได้ทำ ทำไม่ทัน จนถึงทำไม่เป็น"

โดย พระโศภนคุณาภรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร

### ข่าวจาก สวป. ต่อจากหน้า 1

วิชาเอกศึกษาศาสตร์ ให้กระทำได้ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 23 (เดิม ภายในวันที่ 14 ธ.ค. 23)

2. การขอรับคำร้องคืน ให้เริ่มมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2523 เป็นต้นไป

3. การบอกเลิกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเข้าไว้แล้วสอบได้ ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2523 จนถึงวันก่อนสอบกระบวนวิชานั้น ๆ

4. การสับเปลี่ยนกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศงดสอน ให้กระทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2523 ถึงวันที่ 4 ธ.ค. 2523

5. มหาวิทยาลัยเลื่อนการสอบจากวันที่ 16 ธ.ค. ถึงวันที่ 7 พ.ย. 2523 มาเป็นวันที่ 6 ธ.ค. ถึงวันที่ 28 ธ.ค. 2523 สำหรับเวลาและสถานที่สอบ ให้เป็นไปตามเดิม

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ น.ร.

### ผู้ตาม ต่อจากหน้า 7

กับตนเองในทางที่ไม่เหมาะสมไม่ควร อาจพยายามทำในสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องขึ้นมา บางประเภทก็พยายามทำงานให้ราชการส่วนรวมแต่โดยดี แต่พยายามวิ่งเต้นทำงานอย่างอื่น ๆ เพื่อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

7. ผู้ตามที่ชอบประจบ เป็นคุณลักษณะของผู้ตามที่ดีคอยเอาใจเอาใจเจ้านายผู้บังคับบัญชาด้วยถ้อยคำต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเมตตาสงสาร ซึ่งผลที่ได้รับจากการที่ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายให้ความเมตตาสงสารอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประจบของผู้ตาม หรือผู้ใต้บังคับบัญชานั้นมีอยู่มากมายพอสมควร ถึงผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายชอบให้คนมาพูดจายกยอสรรเสริญตนเองแล้ว ผู้ตามประเภทนี้จะประสพผลสำเร็จในสิ่งที่ตนหวังอย่างมากทีเดียว

8. ผู้ตามที่ชอบสอพลอ ลักษณะของผู้ตามประเภทนี้เป็นแบบที่เรียกว่า ลูกขุนพลอยพยัก หรือนายข้าที่ข้าพลอย โดยเฉพาะลักษณะของผู้ที่ชอบสอพลอ คือการคล้อยตามไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร หรือเพียงเพื่อให้ตนได้รับความชอบ พยายามสนับสนุนผู้บังคับบัญชาให้ทำผิดทำถูกเรื่อยไป ไม่คัดค้าน และลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่ง คือพยายามหัดมอผู้อื่นเพื่อให้ตนได้ดี ผู้ตามชนิดนี้มักจะได้ดี ข้ามีผู้บังคับบัญชาที่ชอบเอาแต่ใจตนเอง ชื่อความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ไม่ชอบให้ผู้อื่นมาขัดใจ และสำคัญว่าตนเองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความคิดของตนเอง เมื่อมีผู้ตามประเภทที่ชอบทำตนเป็นลูกขุนพลอยพยักเข้าด้วยแล้ว การดำเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์กรบริหารจึงดำเนินไปตามแนวที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ

9. ผู้ตามที่ชอบใช้เงิน ผู้ตามบางคนพยายามใช้เงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการ เป็นต้นว่า หาเงินให้ผู้บังคับบัญชาในรูปแบบต่าง ๆ กัน หรือหาของใช้ไม่สวยต่าง ๆ มาให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือสนับสนุนในการเลี้ยงสมิครพรรคพวก เพื่อเป็นการเสริมสร้างบารมีให้กับผู้บังคับบัญชา เมื่อได้ใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาเกิดเห็นดีเห็นงาม และมีนิสัยชอบได้รับ

ลาภสักการะหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ อยู่แล้ว ผู้ตามประเภทนี้ ก็จะได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการ

10. ผู้ตามแบบรักพวกพ้อง การรักกันฉันท์พี่น้องเพื่อนฝูงของลูกพี่ลูกน้องนั้นเป็นการดี ถ้าหากว่าอยู่ในขอบข่ายของความพอดี แต่บางครั้ง ความรักเพื่อนพ้องลูกพี่ลูกน้องมีมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินงานการบริหารต่าง ๆ ที่มีลักษณะงานที่เอื้ออำนวยให้ผู้รักพรรคพวกเพื่อนฝูงช่วยแล้ว ยิ่งทำให้ผู้ตามหรือผู้นำที่มีความรักพรรคพวกเดียวกันได้รับผลประโยชน์ร่วมกันเป็นอย่างดี

11. ผู้ตามที่มีความสันโดษ ลักษณะของผู้ตามที่รักความสันโดษในที่นี้หมายถึงผู้ตามที่มีความคิดว่าพอใจในสิ่งที่ตนได้รับอยู่ในขณะนี้ ไม่พยายามจะปรับปรุงฐานะในด้านต่าง ๆ ของตนเองให้ดีขึ้น หากมีผู้ตามประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมาก การดำเนินงานต่าง ๆ ก็ย่อมจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร

12. ผู้ตามที่มีความทะเยอทะยาน ผู้ตามที่มีความทะเยอทะยานนั้น มีอยู่สองประเภทด้วยกัน คือ ความทะเยอทะยานในทางที่ถูกที่ควร คำนี้ถึงศักยภาพของตนคิดอ่านหาทางเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับขั้นตอน อีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นผู้ตามที่มีความทะเยอทะยานโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสม พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ดี ซึ่งผู้ตามประเภทนี้จะมีกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การปิดบังปิดข่าทำลายผู้อื่น เพื่อให้ตัวเองได้ดี เป็นต้น

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือองค์กรต่าง ๆ นั้น จะประสพผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ ในหลายด้านด้วยกัน ฝ่ายผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพียงฝ่ายเดียวนั้น ไม่สามารถที่จะดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปตามทิศทางที่พึงประสงค์ได้ ถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนจากผู้ตาม ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ตามนั้น เป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้การบริหารหรือดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย

## จาก... บริษัทอเมริกัน

ขณะนี้วันที่ 24 ธ.ค. ระดับน้ำเหนือตออิฐการบัตินี้ยังทรงอยู่ประมาณ 90 เซนติเมตร แต่ภาวะน้ำที่ต่าง ๆ ในกาแรกโขมัญหาน้ำท่วมก็ยังคงดำเนินต่อไป เพราะช่วงระยะนี้จะเป็นระยะที่น้ำทะเลจะหนุน และน้ำเหนือหลากลงมาตามที่รู้จักอยู่แล้ว สำหรับน้ำไม่สูงกว่านี้หรือสูงขึ้นอีกเล็กน้อย ความเสียหายก็จะไม่เพิ่มขึ้น เพราะอยู่ในระดับความสูงของกำแพงทรายที่มหาวิทยาลัยได้กั้นไว้ตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ หากระดับน้ำสูงเกินกว่านี้ ก็คงจะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อาคารสถานที่บางแห่งเช่นคลังตำรา ตึกศรีสังฆานาลัย และอาคาร NB 14 สวป. (เก่า) โสภณเตวารวรางไวบนชั้นที่ห้าขึ้นสูงกว่าระดับน้ำปัจจุบันแฉะเศษ ฉะนั้นเรื่องตำราที่อยู่ในอาคารดังกล่าวคงจะปลอดภัย

ระยะนี้มหาวิทยาลัยที่กำลังเร่งดำเนินการซ่อมเก้าอี้เรือนที่จมน้ำอยู่ตามอาคารเรียนต่าง ๆ และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายให้พร้อมที่จะเปิดการบรรยายในวันที่ 26 พ.ย. นี้ ซึ่งเมื่อน้ำลดแล้วก็จะทำให้เหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ภาวะปกติ มหาวิทยาลัยสมควรได้รับความช่วยเหลือในด้านงบประมาณเพิ่มเติมในการซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้รับความเสียหายมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเช่นกัน

อาทิตย์ อินทวิมล

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ ลักษณะของผู้ตามที่จะช่วยส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ มีความคิดริเริ่ม มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ อดทนตั้งใจทำงาน และอุทิศเวลาให้กับการศึกษา มีมนุษยสัมพันธ์ที่กว้างไกลในและภายนอกมหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่าจะมีผู้ตามบางคนที่ทำตัวเป็นผู้ตามจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ตามที่ชอบตามกันของผู้ที่ตนเองยกย่องนับถือว่า เป็นเจ้านายของตนเองอยู่บ้าง แต่ถ้าหากว่ามีผู้นำที่ดี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากผู้ตามที่ดีแล้ว ก็เชื่อว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพบังเกิดประสิทธิผล สมดังเจตนารมณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสืบไป

### ให้นักศึกษาคืนหนังสือ

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ให้นักศึกษาที่ยืมหนังสือกระบวนวิชา เลข 415 จากภาควิชาภาษาตะวันตก ขอให้นำมาคืนหลังวันสอบ และไม่เกินวันที่ 2 มกราคม 2523

คณะมนุษยศาสตร์

หนังสือพิมพ์วารสารคณะ		คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2523		กองจัดการ : ตึก AD 1 ชั้น 2 โทร. 3141352 หรือ 3142122-8 ต่อ 164-165	
เจ้าภาพ :	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ประธานกรรมการ :	ผ.อ.พวงเพ็ชร รุ่งโรจน์	กรรมการ :	อ.ประไพศรี ประไพ
บรรณาธิการ :	นายประสิทธิ์ อินทวิมล	กรรมการ :	อ.น.ส.สมชาย เจริญสิทธิ์	กรรมการ :	อ.ประไพศรี ประไพ
บรรณาธิการผู้ช่วย :	นายสุวัฒน์ ศรีวิเชียร	กรรมการ :	อ.น.ส.ศรียา ศรีรัมย์	กรรมการและบรรณาธิการ :	อ.ประไพศรี ประไพ
ผู้จัดการ :	อ.น.ส.ศรีวิมล สุวมาลี	กรรมการ :	อ.น.ส.นงนิตย์ จันทน	กรรมการและบรรณาธิการผู้ช่วย :	อ.ประไพศรี ประไพ
ผู้อำนวยการ :	นางทองอยู่ ศรีตระกูล	กรรมการ :	อ.น.ส.วิจิตรา ศรีวิเชียร	กรรมการและบรรณาธิการ :	อ.ประไพศรี ประไพ
ผู้อำนวยการ :	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กรรมการ :	อ.น.ส.ศรีวิมล สุวมาลี	กรรมการและบรรณาธิการ :	อ.ประไพศรี ประไพ
เลขานุการ :	นางศิริพรมา เสด็จประภัง	กรรมการ :	อ.น.ส.ทองอยู่ ศรีตระกูล	กรรมการและบรรณาธิการ :	อ.ประไพศรี ประไพ
เลขานุการ :	กรุงเทพฯ 24	กรรมการ :	อ.น.ส.ศรียา ศรีรัมย์	กรรมการและบรรณาธิการ :	อ.ประไพศรี ประไพ
กองบรรณาธิการ :	ตึกคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 2 โทร. 3142122-8 ต่อ 165	กรรมการ :	อ.น.ส.ศรียา ศรีรัมย์	กรรมการและบรรณาธิการ :	อ.ประไพศรี ประไพ

